



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประกาศหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายไม้แปรรูปสด (ไม้พาลेत)

ราคาสินค้า

(1) ราคาสินค้าจะต้องยึดหลักตามประกาศของกองจัดการโรงงานไม้ยาง การยางแห่งประเทศไทย

การเสนอราคาซื้อสินค้า

(2) ผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อสินค้าจะต้องยื่นใบเสนอราคาซื้อสินค้าในวันที่ 28 เมษายน 2563 และใส่ซองอย่างมิดชิด โดยให้ยื่นเสนอราคาโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว ทั้งนี้ สามารถยื่นซองใบเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. - 13.30 น. กองจัดการโรงงานไม้ยางจะเปิดซองใบเสนอราคาเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ของวันที่ยื่นเสนอราคา และพิจารณาขายให้ผู้ที่ยื่นเสนอราคาสูงที่สุด แต่ไม่ต่ำกว่าราคาสินค้าที่กองจัดการโรงงานไม้ยางประกาศ ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อสินค้าจะต้องยื่นใบเสนอราคาซื้อไม้แปรรูปสดทุกขนาดที่กองจัดการโรงงานไม้ยางประกาศขาย กองจัดการโรงงานไม้ยางจะพิจารณาจากมูลค่ารวมของไม้ทุกขนาด ที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับกองจัดการโรงงานไม้ยาง กรณีเสนอราคาเท่ากันจะพิจารณาผู้ที่ยื่นใบเสนอราคาซื้อสินค้าก่อน

การรับสินค้า

3) ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสินค้าสามารถรับสินค้าได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563 ในวันทำการ (ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยต้องมารับสินค้า ณ กองจัดการโรงงานไม้ยาง และต้องจัดทำแรงงานมาเองพร้อมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยให้นำรถที่จะบรรทุกสินค้าเข้ามาซึ่งนำหนักรถเข้าได้ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. ของวันทำการที่เข้ามารับสินค้า และขังนำหนักรถออกภายในเวลา 16.30 น. ของวันทำการสุดท้ายที่เข้ามารับสินค้า

**** กรณีสินค้าหมดก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ผู้ซื้อสามารถรับสินค้าได้เท่าที่มีอยู่นั้น ****

4) ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องมารับสินค้าตามเวลาที่กำหนด หากเกิดการล่าช้า หรือเกิดความเสียหายขึ้นกับสินค้า ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ และอาจถูกตัดสิทธิในการเสนอราคาซื้อสินค้าครั้งต่อไป


การชำระเงินค่าสินค้า

(5) การซื้อ - ขาย จะต้องชำระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีของการยางแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งใหญ่ เลขที่บัญชี 985 - 1 - 05369 - 4 เมื่อสินค้าได้มอบปริมาณหรือขังนำหนักเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ ในกรณีราคาไม้แปรรูปสด (ไม้พาลेत) มีการปรับราคาลง ให้ผู้ชนะการเสนอราคานำหลักฐานอ้างอิงจากบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมาขอทำการปรับราคาลงในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563 ได้ กรณีไม้แปรรูปสด (ไม้พาลेत) มีการปรับราคาขึ้น กองจัดการโรงงานไม้ยาง ก็สามารถประกาศปรับราคาขึ้นได้เช่นกัน ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกองจัดการโรงงานไม้ยาง

**** กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการซื้อ - ขายสินค้า ให้ถือคำวินิจฉัยของหัวหน้ากองจัดการโรงงานไม้ยางเป็นที่สิ้นสุด ****

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2563

ลงชื่อ.....

(นายสนอง สโมสร)

รักษาการแทนหัวหน้ากองจัดการโรงงานไม้ยาง